

Quy trình Điều tra vụ COVID-19 ở các Trường K-12 sẽ Thay đổi sau Thứ Sáu, ngày 4 tháng Hai

Theo [thông báo](#) của Bộ Y tế Virginia (VDH), nhân viên Sở Y tế Quận Fairfax (FCHD) đang ưu tiên điều tra và phản ứng ngăn chặn của họ đối với các cuộc điều tra trường hợp COVID-19 trong các cơ sở chăm sóc dài hạn và các cơ sở tập trung khác, cơ sở chăm sóc sức khỏe, các trường hợp bùng phát và các nơi rủi ro cao khác. Bộ sẽ không còn tiến hành các cuộc điều tra công khai, từng trường hợp riêng lẻ. Tuy nhiên, nhân viên Y tế Trường học của Bộ Y tế sẽ tiếp tục hợp tác với các Trường K-12 và các cơ sở giữ trẻ ban ngày về các cách phòng ngừa để giảm sự lây lan trong trường học.

VDH đã thực hiện thay đổi này trên toàn tiểu bang dựa trên một số yếu tố khoa học và các yếu tố khác làm giảm tiện ích và tính khả thi của các cuộc điều tra trường hợp phổ biến:

- Omicron hiện là biến thể COVID-19 phổ biến nhất và lây lan nhanh đến mức các cơ quan Y tế Công cộng không thể theo dõi mọi trường hợp.
- Thời gian ủ bệnh ngắn hơn của biến thể Omicron và thực tế là nó dễ lây lan nhất trước khi có các triệu chứng, nên rất khó ngăn chặn sự lây lan thông qua các cuộc điều tra trường hợp cá nhân.
- Nhiều bệnh nhiễm trùng không bao giờ được Y tế Công cộng xác định bởi vì mọi người không có triệu chứng và không bao giờ được kiểm tra, cũng như việc sử dụng ngày càng nhiều các xét nghiệm tại nhà thường không cho các cơ quan Y tế Công cộng biết.

Trước đó, nhân viên FCHD đã điều tra và cung cấp hướng dẫn cho tất cả các trường hợp được cho biết tại Trường học và các liên hệ trong khu vực Y tế. Bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 4 tháng Hai lúc 5 giờ chiều, nhân viên sẽ tập trung nỗ lực chống dịch bùng phát trong Trường học và các cơ sở giữ trẻ. Các Trường muốn tiếp tục xác định các mối liên hệ chặt chẽ đối với các trường hợp lẻ tẻ (cá nhân) có thể làm việc với từng gia đình để đánh giá và theo dõi các học sinh bị ốm và bị nhiễm bệnh bằng cách sử dụng Sơ đồ dành cho [phụ huynh của VDH](#). Các Trường học vẫn được yêu cầu báo cáo các đợt nghi ngờ bùng phát cho FCHD, giống như các bệnh truyền nhiễm khác (chẳng hạn như cúm hoặc norovirus).

FCHD tiếp tục khuyến khích các cá nhân bảo vệ bản thân và những người thân yêu của họ khỏi COVID-19. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi bệnh nghiêm trọng và vào nhà thương do COVID-19 là chích ngừa. Những người chưa chích ngừa và đủ điều kiện chích ngừa, được khuyến khích chích ngừa ngay bây giờ nếu họ vẫn chưa chích ngừa.

Trong khi các trường hợp bị COVID-19 đang giảm, Khu Y tế Fairfax và vùng Bắc Virginia tiếp tục có mức độ lây lan cao. Các cá nhân, tổ chức và cộng đồng được khuyến khích tiếp tục sử dụng các cách giảm bệnh để đạt được hiệu quả cao nhất, bao gồm đeo khẩu trang vừa vặn trong nhà, [cập nhật thông tin](#) về chích ngừa, duy trì khoảng cách 6 foot, tránh tụ tập và đám đông, thường xuyên rửa tay và ở nhà khi bị bệnh.